



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการรายวัน มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ เว็บไซต์แนวหน้า ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชานั้นไม่สามารถทำได้ เพราะกฎหมายสิทธิบัตร จะไม่รับการคุ้มครองจุลชีพและส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์ การยื่นจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาที่มาจากธรรมชาติจึงไม่ได้รับคุ้มครองเช่นเดียวกัน ดังนั้นนักวิจัยไทยมีสิทธิที่จะนำสารสกัดเหล่านี้มาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าในอนาคตได้ สาเหตุที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ต้องรับการยื่นจดจากต่างชาติไม่ปฏิเสธแต่แรก เนื่องจากไม่สามารถปฏิเสธคำร้องของผู้ยื่นสิทธิบัตรได้ แต่เมื่อรับคำร้องก็ต้องนำมาตรวจสอบหลายขั้นตอน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศโฆษณา หากไม่มีผู้ใดคัดค้านภายใน 90 วัน ก็จะเข้าสู่กระบวนการให้ยื่นตรวจสอบอีก 5 ปี โดยในขั้นตอนนี้สิทธิบัตรที่ยื่นจดจะถูกตีตกเพราะไม่สามารถให้จดเพื่อรับการคุ้มครองได้</p> <p>ด้าน นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า สารสกัดจากกัญชาจะไม่สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร จะไม่มีใครเป็นเจ้าของสิทธิในสารสกัดจากกัญชาตามธรรมชาติ ทุกคนมีสิทธิที่จะวิจัยและนำมาใช้ประโยชน์ได้ ขอกังวลว่าการปลดล็อกกฎหมาย เพื่อให้วิจัยและพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์ของไทยจะไม่มีประโยชน์ เพราะมีบริษัทต่างชาติ ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาตามธรรมชาติแล้วเป็นการเข้าใจผิด กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่า จดไม่ได้ แต่ถ้าเอาสารสกัดไปผสมจนเกิดเป็นยา สูตรยารักษาโรค หรือที่เรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้</p> <p>-ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เสรี ตู้จินดา ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวยืนยันว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องไม่รับจดสิทธิบัตร เพราะเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย トラบที่ยังไม่ได้แก้กฎหมาย เป็นอย่างอื่น และ พ.ร.บ.สิทธิบัตร ก็ระบุชัดว่าจดไม่ได้ การรับจดจึงผิดกฎหมาย ส่วนที่รับคำขอไปแล้ว แนะนำให้ใช้อำนาจอธิบดียกเลิกในขั้นตอนจดทะเบียน ไม่ใช่ปล่อยให้ไปตามขั้นตอน</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. กล่าวว่า ขณะนี้บอร์ด อภ. อนุมัติงบ 120 ล้านบาท ใช้ทำโรงงานสกัดสารกัญชาทางการแพทย์ ตอนนี้ได้มอบฝ่ายกฎหมายไปดูแลเรื่องทั้งหมดแล้วว่าเป็นอย่างไร แม้กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะบอกว่าไม่เป็นไร ส่วนจะชะลอหรือไม่ยังไม่ยืนยันต้องรอดูความชัดเจนก่อน</p> <p>ภญ.อัจฉรา เอกแสงศรี นักวิชาการอิสระและนักวิจัยด้านสิทธิบัตร Evergreening กล่าวว่า ขอแนะนำให้ อภ. และผู้ป่วยใช้กัญชา ยื่นฟ้องศาลสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญายกเลิกคำร้องยื่นขอจดสิทธิบัตร เพราะผิด พ.ร.บ.สิทธิบัตร ที่ยื่นจดสารจากธรรมชาติ หรือไม่กรมทรัพย์สินทางปัญญาต้องพิจารณาให้เร็วขึ้นว่า ไม่มีสูตรหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วยกเลิกคำขอ แต่ก็ยังมีประเด็น ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งต้องแก้ด้วยการแก้ไขกฎหมาย</p> <p>-กล่าวว่า ระหว่างรอกระบวนการปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ในการแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะนำร่าง กฎหมายเข้า ครม. สัปดาห์นี้ก่อนจะเสนอกลับไปที่ สนช. แล้ว สนช.ก็จะพิจารณาผ่านเป็นกฎหมายสำเร็จภายในเดือนธันวาคม เพื่อว่า ต้นปีหน้า จะพร้อมสำหรับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมายในบ้านเรา สำคัญที่สุด คือ กัญชามีข้อดีจริง ๆ และการปลดล็อกจะเกิดประโยชน์จริง ๆ โดยจะต้องทำให้ประชาชนผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่ผลิตจากกัญชาได้จริง ๆ แต่ก็ต้องมีกำกับดูแลมิให้ด้านร้ายของกัญชาบ่อนทำลายสังคมไปด้วยแน่นอนว่า นโยบายกัญชาต้องรอบคอบ แต่ไม่ใช่ไอ้เอ๋ จนไม่กล้าตัดสินใจ</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>รพ.เอกชนไม่รับรักษาผู้ป่วย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อมด้วยครอบครัวของน.ส. ช่อลัดดา ผู้เสียชีวิต เดินทางมายังกรมสบส.ยื่นร้องขอให้ดำเนินคดีกับผู้บริหาร รพ.พระราม 2 โดยกล่าวหาว่ากระทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก M2F ช่อง 3 ,5,7,9,NBT ,ThaiPBS ,TNN 24 ช่องวัน, สำนักข่าวไทย เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์ thaiquote เว็บไซต์โพสทูเดย์</p> <p>สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ปฏิเสธการรักษาทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต ซึ่งมี นพ.ประภาส จิตตาศิริวัตร รองอธิบดีกรม สบส. เป็นผู้รับมอบหนังสือ อายากให้ สบส.สอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างภายใน 3 วัน ว่าทำไมถึงมีการปฏิเสธคนไข้ แล้วก่อนหน้านี้มีแพทย์มาวินิจฉัยอาการหรือไม่ ใครเป็นคนประเมินว่าไม่ร้ายแรง เพราะทางโรงพยาบาลชี้แจงว่ามีพยาบาลมาดูอาการ แล้วพยาบาลที่มาดูแยกออกหรือไม่ ระหว่างบาดแผลถูกน้ำกรดกับถูกน้ำร้อนลวก ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาลไปได้ประมาณ 10 นาทีก็เสียชีวิต จึงถือเป็นเรื่องร้ายแรง รวมทั้งควรสืบสวนให้ชัดเจนว่าสภาพของน.ส.ช่อลัดดาที่ขึ้นแท็กซี่ไปนั้นมีสภาพอย่างไร จึงควรนำภาพวงจรปิดออกมาเปิดเผยด้วย</p> <p>ด้าน นพ.ประภาส กล่าวว่า พร้อมทั้งจะเข้าไปตรวจสอบทั้งด้านวิชาชีพและมาตรฐานการรักษาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นมติของรัฐมนตรี ในเรื่องนโยบายยูเชป ถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติภายใน 72 ชั่วโมงแรก สามารถไปเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลใดก็ได้ ที่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ พอเข้าไปเสร็จพยาบาลจะต้องเข้าไปประเมินเข้าข่ายฉุกเฉินวิกฤติหรือไม่ โดย 72 ชั่วโมงแรก ทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ส่วนเรื่องทางโรงพยาบาลหรือพยาบาลจะมีความผิดหรือไม่ ต้องขอข้อมูลเท็จจริงก่อน พร้อมทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย กรณีนายอัจฉริยะให้เวลาตรวจสอบภายใน 3 วันนั้น ทาง สบส.จะดำเนินการให้เร็วที่สุด</p> <p>-ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส. กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตรวจสอบ รพ.2 แห่ง คือ รพ.พระราม 2 และ รพ.บางมด โดยได้ข้อมูลหลักฐานต่างๆ ทั้งหมด อาทิ เวชระเบียนคนไข้ หลังจากนั้นจะส่งมอบเรื่องให้อนุกรรมการพิจารณาว่ามีความผิดอะไรหรือไม่ ซึ่งหากพบมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ ก็จะส่งให้ทางแพทยสภาต่อไป คาดว่าจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ โดยหากมีความผิด ก็จะผิดในมาตรา 36 เรื่องรองรับผู้ป่วยกรณีส่งต่อ ทั้งนี้ หากเข้าข่ายเคสฉุกเฉินจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>- นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเหตุการณ์สาदन้ากรดนี้เป็นฉุกเฉินวิกฤติหรือไม่ เพราะขณะนี้ข้อมูลยังไม่แน่ชัด แต่ตามหลักเกณฑ์การฉุกเฉินวิกฤติแบ่งเป็น 3 ระดับ วิกฤติเร่งด่วน วิกฤติไม่เร่งด่วน และวิกฤติถึงแก่ชีวิต ซึ่งกรณีการสาदन้ากรดใส่ จากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตเข้า รพ.แจ้งพยาบาลว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อน ซึ่งไม่ได้ระบุชัดว่าโดนสารเคมีหรือน้ำร้อน เบื้องต้นก็ต้องล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นการวินิจฉัยได้ยาก เพราะหากเป็นกรดอ่อน ตามร่างกายอาจไม่มีร่องรอยมาก มีแค่รอยแดงตามผิวหนัง แต่กรณีการสาदन้ากรดก็ขึ้นอยู่กับบริเวณและจุดที่โดนด้วย เช่น โดนตามหลังมือ อาจไม่รุนแรง แต่หากเข้าดวงตาและใบหน้า และมีการสูด กลืนสาร ก็จะเข้าไปทำลายหลอดเลือด ทางเดินหายใจได้ ทำให้เสียชีวิต สำหรับการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤตินั้น พยาบาลสามารถทำได้ เนื่องจากการเรียนและอบรมไม่ต่างจากแพทย์ แต่ตามหลักปฏิบัติควรมีแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินตลอดเวลาของการเปิดสถานพยาบาล</p> <p>-ด้าน พญ.วัลลภา ไชยมโนวงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.พระราม 2 แถลงว่า ตั้งแต่การรับตัวคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเวลาตี 5 เศษ พยาบาลรีบปฐมพยาบาล สอบถามอาการ พร้อมวัดสัญญาณชีพทั้งความดัน ชีพจรและการหายใจปกติ ก่อนโทรรายงาน นพ.พีระ คณานุวัฒน์ ศัลยแพทย์ทั่วไป และที่ปรึกษาประจำ รพ.พระราม 2 โดย นพ.พีระสั่งให้ทำแผลและรับไว้เป็นผู้ป่วยใน แต่คนไข้ปฏิเสธการรักษา ต้องการที่จะไปรักษาตามสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลบางมด และประสงค์ขอเดินทางไปเอง ยืนยันว่าได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว ทั้งนี้ได้ส่งข้อมูลกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผู้ป่วยรายนี้มาถึงโรงพยาบาล รวมทั้งสำเนาเวชระเบียน สำเนาดารางเวรของผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ สบส.ที่มาตรวจสอบ สำหรับคลิปวิดีโอเปิดเผยไม่ได้ ยกเว้นญาติมาเซ็นรับไป หรือทนายโดยธรรมมีสิทธิขอข้อมูลตามกฎหมาย</p> <p>-ที่ สน.ท่าข้าม พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น รรท.ผบ.น. แถลงข่าวจับกุมนายคำตัน สิงหนาท อายุ 50 ปี ชาว จ.ลพบุรี ผู้ต้องหาสาदन้ากรดใส่ น.ส.ช่อลัดดา ทาระวัน อายุ 38 ปี ภรรยาเสียชีวิต โดยจับกุมได้ขณะหลบหนีไปกบดานที่ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สอบสวนนายคำตัน ให้การว่า มีอาชีพขับรถแท็กซี่ คบหาและอยู่กับ น.ส.ช่อลัดดา มากกว่า 7 ปี แต่ภายหลังมีข่าวว่า น.ส.ช่อลัดดาแอบไปคบกับชายอีก 2 คน ทำให้เจ็บแค้นและทะเลาะกันบ่อยครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม จึงได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจ ระบุว่าในวันที่ 13 พ.ย.2561 เวลา 20.00 น. ติดตามการถ่ายทอด Facebook live แถลงตอบโต้ข้อมูลของโรงพยาบาลพระราม 2 ว่าไม่เป็นความจริง และจะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกของโรงพยาบาลแห่งนี้และอื่น ๆ ติดตามได้ตามวัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เวลาดังกล่าว โดยหลังจากข้อความนี้ถูกโพสต์ออกไป ได้มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก พร้อมระบุว่าจะติดตามการถ่ายทอดสดในคืนนี้อย่างแน่นอน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ยาต้านเอ็ดส์</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. กล่าวว่า ยาต้านไวรัสเอ็ดส์ “ยาเอฟาไวเรนซ์” ขนาด 600 มก.ของ อภ. เป็นยารายการแรกของไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านการรับรองได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ WHO PQ (Who Health Organization) เป็นการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและมาตรฐานการผลิตของ อภ. ให้อยู่ในระดับสากลและทั่วโลกยอมรับ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในด้านความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ยา ทำให้ อภ. มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ที่สำคัญการที่องค์การอนามัยโลกได้บรรจุ “ยาเอฟาไวเรนซ์” ของ อภ. ไว้ใน WHO Prequalified List เพื่อให้หน่วยงานหรือ องค์กรสาธารณสุขนานาชาติ ใช้เป็นแหล่งจัดซื้อยาจากผู้ผลิตที่ได้ ผ่านกระบวนการตรวจรับรองที่เข้มงวดนี้ และด้วยความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกกับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาของแต่ละประเทศอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ WHO Collaborative Registration Procedure จะยิ่งทำให้ อภ. สามารถ ขึ้นทะเบียนตำรับยาเอฟาไวเรนซ์ในประเทศเหล่านั้นได้รวดเร็วขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>คำวิจารณ์รพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช นายกสมาคม รพ.เอกชน เปิดเผยว่า โดยทั่วไปการก่อตั้ง รพ.แห่งหนึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงและมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดำเนินการต่างกันไปตามขนาดและระดับมาตรฐานของแต่ละแห่ง แบ่งเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ เงินเดือนแพทย์ พยาบาล บุคลากรของรพ. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากนำเข้ายาจากต่างประเทศ เน้นแพทย์ที่เชี่ยวชาญ บุคลากรมีประสบการณ์หรือใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายย่อมสูงขึ้นตามมาเป็นปกติ นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น มูลค่าที่ดินตามทำเลที่ตั้งของ รพ. ต้นทุนในการก่อสร้างอาคารสถานที่ การกู้ยืมเงินมาลงทุน เงินปันผลตอบแทนผู้ลงทุนที่นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน และกลายเป็นปัจจัยสำคัญสร้างความแตกต่างให้กับคำรักษาพยาบาลแม้เป็น รพ. เอกชนด้วยกันก็ตาม ส่วนกรณีที่มีการระบุว่าเพราะ รพ. เอกชนเข้าตลาดหลักทรัพย์ทำให้คิดคำรักษาพยาบาลแพงนั้นไม่เป็นความจริงเพราะการเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นการบริหารความเสี่ยงของ รพ.ในรูปแบบหนึ่ง การรวมกลุ่มของผู้ลงทุนจะช่วยให้ รพ.พัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้</p> <p>รพ.รัฐได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และกฎหมายอีกหลายฉบับ ขณะที่กระบวนการรักษาและวินิจฉัยของ รพ.เอกชนต้องใช้แพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นไม่สามารถใช้บุคลากรระดับอื่นได้ ส่งผลให้เอกชนมีต้นทุนสูงกว่า อีกทั้งเป้าหมายในการรักษาโรคของ รพ.เอกชนยังมีความแตกต่างโดยจะตรวจอย่างละเอียดเพื่อแยกแยะสาเหตุของโรค หากพบปัจจัยเสี่ยงหรือการเจ็บป่วยร่วมจะให้ข้อมูลแนะนำและดำเนินการรักษาอย่างครอบคลุมเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนไม่ได้รับการแค่โรคที่พบหรือรักษาเพียงแค่อำนาจป่วยทุเลา อย่างไรก็ตามเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นผู้ป่วยหรือญาติสามารถตรวจสอบได้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>ภาษีบุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเก็บภาษีอัตราใหม่ยังคงเดินหน้าตามกฎหมายใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยอัตราภาษีใหม่เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 โดยอัตราภาษีเป็นตามปริมาณ 1.20 บาท/มวน และตามมูลค่า 20% สำหรับบุหรี่ที่ราคาไม่เกินซองละ 60 บาท และเก็บตามมูลค่า 40% สำหรับบุหรี่ที่ราคาเกินซองละ 60 บาท ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ต.ค. 2562 การเก็บภาษีบุหรี่ตามมูลค่าจะเป็นอัตราเดียวกันที่ 40% ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือขยายเวลาออกไปอีก 2ปี ตามที่ผู้บริหารของการยาสูบแห่งประเทศไทยกล่าว ส่วนการขึ้นอัตราภาษียาเส้นมวนเอง อยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราที่เหมาะสม</p> <p>สำหรับร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ สนับสนุนบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น กรมสรรพสามิตเห็นว่า การเก็บเงินจากสินค้าบุหรี่ยังคงดี โดยไม่เก็บเงินจากสุราและเบียร์ด้วย จะทำให้ไม่เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษี ในแง่ของหลักวินัยการเงินการคลังที่มี พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ เพราะหากกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบมาได้ ในอนาคตก็จะมีกฎหมายลักษณะเดียวกันตามมาอีกมาก</p> <p>แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามเสนอ พ.ร.บ.บัตรทองให้ ครม.เห็นชอบหลายครั้ง โดยการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ให้ ครม.พิจารณาอีกครั้งแต่ไม่ผ่าน โดย ครม.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ให้ไปขอความเห็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เพราะเกรงว่าจะขัดกับวินัยการคลัง</p>
<p>แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p>	<p><b>บุรีไฟฟ้า</b></p> <p>- เสนอว่า นำประหลาดใจที่ข้อมูลเรื่องบุรีไฟฟ้าในประเทศไทยมีความแตกต่างกับต่างประเทศอย่างสิ้นเชิง และไม่รู้จะเชื่อฝ่ายไหน การประชุมทบทวนมาตรการควบคุมบุรีไฟฟ้าซึ่ง ก.พาณิชย์ จุดขึ้นเพื่อหารือถึงผลกระทบจากการห้ามผลิตภัณฑดังกล่าว จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดความกระจ่างชัดในเรื่องนี้ โดยตั้งคณะทำงานที่เป็นกลางมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อทำการวิจัยเทียบกับอันตรายของบุรีหมวน ศึกษานโยบายควบคุมของต่างประเทศ หากชั่งน้ำหนักแล้วบุรีไฟฟ้ามีประโยชน์มากกว่าโทษ ก็จะได้เก็บภาษีให้ถูกต้องตาม กม. และใช้ กม.ควบคุมอย่างเหมาะสม</p>
<p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>ทีวีช่อง thaipbs เว็บไซต์ GNEWS</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม</b></p> <p>- เสนอข่าว นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหาร แจกจ่ายให้ประชาชนชาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จากนั้นได้ประกอบพิธีมอบสิ่งของประทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 1,050 ชุด ให้กับพระภิกษุและประชาชน ที่หอประชุมโรงเรียนบางสะพานวิทยา โดยเปิดศูนย์ประสานงานฯ ส่วนหน้าเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม นอกจากนี้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยได้มอบนมกล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>ส่วนทางด้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากทุก รพ.สต.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม และจัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมแจกจ่ายยาช่วยเหลือตามความเจ็บป่วย</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ได้สั่งการให้ สธ.ให้การดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุขผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด จึงได้กำชับให้ สสจ. และ รพ.ในพื้นที่น้ำท่วม จัดบริการประชาชน และติดตามดูแลกลุ่มเปราะบาง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไปยัง รพ.ที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ขอให้สถานบริการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมแผนรับมือป้องกันสถานพยาบาลและแผนการให้การดูแลประชาชนอย่างทันที่ และขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ระวังระวังอันตรายจากน้ำที่อาจท่วมอย่างฉับพลันอีก หากเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้งสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชม.</p> <p>- เสนอข่าว รพ.บางสะพาน ได้เปิดบริการเป็นวันแรก หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโดยมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก โดยนพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.ประจวบฯ และ นพ.เชิดชาย ชยวิฑูโร ผอ.รพ.บางสะพาน และนายสมยศ หลวงผาด นายช่างเทคนิคชำนาญการ กรม สบส. ร่วมตรวจสอบความพร้อมของระบบสาธารณสุขภูมิภาคภายในโรงพยาบาล โดยมีประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยมารับบริการตรวจรักษาบริเวณที่และคำแนะนำในการรักษาสุขภาพแล้ว 87 ราย ส่วนใหญ่มีอาการป่วยด้วยโรคหวัด ปวดเมื่อย ปวดท้อง นอนไม่หลับ และน้ำกัดเท้า</p> <p>สำหรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อ.บางสะพาน มี 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัย 8,736 ครัวเรือน 16,975 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวิต 1 รายด้วยโรคประจำตัวหน้ามืดเป็นลมที่บ้าน เสียชีวิตขณะเดินทางมา รพ.สนามบางสะพานวิทยา ในการสำรวจเบื้องต้นพบว่า บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 5 หลัง ถนนได้รับความเสียหาย 141 จุด สะพาน 18 แห่ง โรงเรียน 7 แห่ง และวัด 7 แห่ง</p>
<p>Hfocus เว็บไซต์ thaigov</p>	<p><b>SMART HOSPITAL</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.สนับสนุนให้รพ.ในสังกัดเป็น SMART HOSPITAL ตามนโยบาย THAILAND 4.0 นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ทั้งด้าน ความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัย ขณะนี้ทุกเขตสุขภาพได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น เขตสุขภาพที่ 9 นำระบบ CLOUD มาปรับใช้ในการติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงชุมชน ผ่านโปรแกรม THAI COC, เขตสุขภาพ 5 พัฒนาระบบคิวอัตโนมัติครอบคลุมตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลจนรับยากลับบ้าน ผ่านโปรแกรมสูกะ ซึ่งในขณะนี้ สธ.กำลังร่วมวิจัยพัฒนาการนำโปรแกรม AI มาช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค เช่น ช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา จากภาพถ่ายจอประสาทตา หรือช่วยวินิจฉัยภาพถ่ายรังสีปอด</p> <p>ด้าน นพ.สุชม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้เร่งพัฒนางานบริการทางการแพทย์ และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงานบริการอื่น ๆ โดยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์พัฒนาโปรแกรม MOPH CONNECT เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับประชาชนทุกคน และทดลองนำร่องที่ รพ.ปทุมธานี MOPH CONNECT เป็นโปรแกรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พัฒนาบน LINE ซึ่งมีอยู่ใน SMART PHONE อยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ เพียงแค่ ADD FRIEND กับ MOPH CONNECT ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันทีขณะนี้มียรพ. 20 กว่าแห่งที่สามารถเชื่อมต่อกับ MOPH CONNECT และจะเปิดตัว MOPH CONNECT อย่างเป็นทางการประมาณกลางเดือน พ.ย.61</p>
<p>กรุงเทพมหานครออนไลน์ เว็บไซต์ thaigov</p>	<p><b>แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน รุ่นที่ 1/2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พ.ย.61 โดยมีแพทย์ที่ปฏิบัติงานในรพช. รพท. รพศ. สสจ. และหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 70 คน เข้าร่วมการอบรม ปัจจุบันแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีทั้งหมด 1,200 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมหมอครอบครัวที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และยังมีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร การเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็น โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ปีงบประมาณ 2562 จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการวางแผน ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และทักษะความรู้ทางวิชาการ ประกอบด้วย ระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์การbin รวมทั้งด้านสุขภาพจิต แพทย์ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p>
<p>ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์เนชั่นทีวี เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p><b>ตรวจคุณภาพน้ำปลาไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำปลา ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 203 พ.ศ.2543 และมีการสุ่มตรวจสอบสารพิษโบทูลินัม เชื้อโคลอสตริเดียม โบทูลินัม และ สารฮีสตามีน เพิ่มขึ้น ในปี 2560 ได้ตรวจการปนเปื้อนสารพิษโบทูลินัม และเชื้อโคลอสตริเดียม โบทูลินัม ในน้ำปลาที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำส่งวิเคราะห์ 48 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนในทุกตัวอย่าง และระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ได้สำรวจปริมาณสารฮีสตามีนในน้ำปลา 213 ตัวอย่าง พบน้ำปลาแท้ 154 ตัวอย่าง มีสารฮีสตามีนทุกตัวอย่าง เฉลี่ย 112 มก./กก. ส่วนน้ำปลาผสม 59 ตัวอย่าง พบสารฮีสตามีน 51 ตัวอย่าง เฉลี่ย 36 มก./กก. ซึ่ง Codex ได้มีการกำหนดมาตรฐานน้ำปลาให้มีปริมาณสารฮีสตามีนได้ไม่เกิน 400 มก./กก. ซึ่งเท่ากับมาตรฐานของสหภาพยุโรป ขณะที่มาตรฐานของสหรัฐฯ กำหนด 50 มก./กก.</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p><b>แพทย์เตือนผู้ป่วยเบาหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมาพันธ์เบาหวานโลก กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย. ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ประเด็นรณรงค์ปีนี้คือ “เบาหวานกับครอบครัว” เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและ ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งผู้ป่วยเบาหวาน มักมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวายเรื้อรัง และตาบอด อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานควรดูแลตนเอง โดยเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม ใช้น้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความรุนแรงของโรค และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ TNA เว็บไซต์ Kapook ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>แพทย์เตือนอันตรายผ้าอนามัยตม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีวัยรุ่นอินโดนีเซียนำผ้าอนามัยมาตมน้ำรับประทาน เพื่อหวังใช้อาการข้างเคียงทำให้มีนมเมา ว่า จากการตรวจสอบของสถาบันธัญญารักษ์ พบว่าในผ้าอนามัยมีสารหลายชนิด ที่ใช้ในการดูดซับเลือดในผ้าอนามัย หรือวันเดอร์เจล โดยมีสาร 2 ชนิด ที่ก่อให้เกิดอาการมีนมเมาเมื่อนำมาตม ได้แก่ ไฮโดรคาร์บอน และโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ทำให้ได้ฤทธิ์คล้ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดสารกล่อมประสาท เหมือนตัวยาบางชนิด ทั้งนี้ ขอแนะนำว่า ไม่ควรนำมาบริโภคแม้จะเป็นการตมรับประทาน เพราะสารประกอบเหล่านี้เป็นสารที่ใช้ในภายนอกไม่ใช่เพื่อการบริโภค เพราะจะได้รับผลกระทบเกิดอาการทางประสาทในระยะยาว</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>โรคอัมพาต</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคอัมพาต คือโรคของหลอดเลือดสมองที่มีความผิดปกติส่งผลให้เนื้อสมองสูญเสียหน้าที่อย่างเฉียบพลัน โดยมีสาเหตุจากการอุดตัน ตีบ หรือแตกของหลอดเลือดสมอง พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และผู้มีปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โลหิตสูง ในปัจจุบันมีวิธีการรักษาที่ได้ผลดี โดยเฉพาะโรคอัมพาตชนิดสมองขาดเลือดเฉียบพลัน เนื่องจากการรักษาด้วยการฉีดยาลดไขมันเล็ดทางหลอดเลือดดำแต่จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประชาชนได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาลดไขมันเล็ดเพียงร้อยละ 3.8 เท่านั้น เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงอาการของโรคอัมพาตซึ่งต้องรีบมารับการรักษาให้เร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 4 ชั่วโมงครึ่งหลังจากมีอาการ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการจากหน่วยงานของรัฐได้ทุกสิทธิการรักษา โดยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งที่มีศักยภาพในการรักษา สามารถให้บริการด้วยระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างทันที่</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่นสยามรัฐ สปริงนิวส์ ไทยรัฐ เว็บไซต์เนชั่นทีวี เว็บไซต์ tnamcot เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>หมอกระเป่าเดือน</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.อ. จุฎญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบก.ป. พ.ต.ท.ภคพล สุขล สว.กก.1 บก.ป. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. นพ.ประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา อย. พร้อมชุดสืบสวน ร่วมแถลงจับ น.ส.ถัมภิกา สุวรรณมณี อายุ 31 ปี พนักงานในสถานเสริมความงามแห่งหนึ่ง ย่านมีนบุรี และ น.ส.สุกฤตา กาญจนหงษ์ อายุ 42 ปี พยาบาลประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขาภิบาล 3 ชื่อหา "ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต" ของกลางคือเข็มฉีดยาและผลิตภัณฑ์เสริมความงามจำนวนหนึ่ง สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่าทั้งคู่อรับสารโบท็อกซ์ชะลอวัย และสารกลูต้าเร็นผิวขาว ในราคาหลักพันบาทเท่านั้น โปสต์โฆษณาตามเว็บไซต์และกลุ่มไลน์ จึงวางแผนล่อซื้อและจับกุม สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ เบื้องต้นคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>ก๊าซพิษในรถยนต์</b></p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้า กรณีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือนายธนัยนันท์ เชื้อฉิระพงษ์ อายุ 31 ปี พร้อมด้วย น.ส.จิตรารัตน์ นามจำปี อายุ 26 ปี ภรรยา และ ด.ญ.อารีย์ภัทร เชื้อฉิระพงษ์ อายุ 7 ขวบ หลังมีอาการชักเกร็ง ลิ้นแข็ง ปัสสาวะราดและหมดสติ อยู่ในรถยนต์ส่วนตัว บริเวณทางด่วน บูรพาวิถี ก่อนนำส่ง รพ.บางปะกง รอดตายอย่างหวุดหวิด ความคืบหน้าล่าสุด ผู้ป่วยทั้ง 3 รายมีอาการดีขึ้น และถูกส่งตัวไปรักษาต่อ ที่รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเข้าเครื่องบำบัด ออกซิเจนแรงดันสูง ทางแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยทั้ง 3 รายออกจากโรงพยาบาลได้ในช่วงบ่ายของวันนี้</p> <p>ส่วนเรื่องการสอบสวนหาสาเหตุของการหมดสติของผู้ป่วยทั้ง 3 คนนั้น จนท.ได้เตรียมทำหนังสือถึงวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ให้มาช่วยตรวจสอบรถยนต์คันเกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของก๊าซพิษที่เกิดขึ้นภายในรถยนต์และเตรียมที่จะส่งซาเขียว และกาแป๊ยี่ห้อดัง จำนวน 2 แก้ว ที่พบในรถไปทำการตรวจหาสารพิษ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>โรคไบโพลาร์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ"อุ้มรักอุ้มใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life" เรียนรู้และเข้าใจโรคทางจิตเวช พร้อมมอบโอกาสให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยจะจัดโรตโชว์ใน 3 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ ลำพูน อุตรดิตถ์ และสงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชและสนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยในพื้นที่รวมทั้งเครือข่ายครอบครัวของผู้ป่วยในการจัดการกับโรคจิตเวชเนื่องจากปัจจุบันคนไทยประมาณร้อยละ 10-15 มีปัญหาสุขภาพจิตแต่มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่มาพบแพทย์ ล่าสุด ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ปี 2559 พบว่า มีผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ ทั้งสิ้น 32,502 คน จากผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด 712,359 คน ซึ่งยังมีอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่าตนป่วย หรือไม่กล้ามาพบแพทย์ จึงไม่อยากให้เกิดความชะล่าใจ เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น บางรายมีอาการซึมเศร้าถึงขั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งจากสถิติพบว่าคนไข้ 1 ใน 5 สามารถฆ่าตัวตายได้สำเร็จ</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>ลดปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณมือถือ</b></p> <p>- เสนอข่าว นายสุภากร ตันชลีสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระดับโลกว่าด้วยนโยบายด้านสุขภาพและการวิจัยเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 12-14 พ.ย.61 เพื่อรายงานสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับกรขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทย ว่า ขณะนี้มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพ จากการตั้งเสาสัญญาณมือถือ อาทิ นอนไม่หลับ เป็นมะเร็ง เป็นต้น จากนั้นจะเข้าพบกับผู้แทนองค์การอนามัยโลก เพื่อให้ได้ความชัดเจนว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การตั้งเสาสัญญาณมือถือมีผลกระทบต่อสุขภาพจริงหรือไม่ โดยหลังจากได้ทราบข้อมูล กสทช.จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>กทม.ลุยจับสุนัขจรจัด</b></p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ได้สั่งการให้เขตจัดทำแผนบริหารจัดการและแก้ไข</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัญหาสุนัขจรจัดพร้อมทั้งสำรวจจำนวนสุนัขจรจัดในแต่ละพื้นที่ หากพบว่าไม่มีเจ้าของ ไม่มีคนรับผิดชอบ เป็นสุนัขพลัดหลงตามหาเจ้าของไม่ได้ หรือสุนัขที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นก็ให้จับไปบำบัดพักพื้นที่ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัดประเวศเพื่อคัดกรองโรค ฉีดวัคซีน ทำหมันให้เรียบร้อย ก่อนจะขนย้ายไปที่ศูนย์พักพิงสุนัขกรุงเทพมหานคร อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ซึ่งรองรับได้ประมาณ 8,000 ตัว</p>
<p>ข่าวสด เว็บไซต์มติชน</p>	<p><b>โครงการหมอชวนวิ่ง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของแพทยสภา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แพทยสภาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยเชิญชวนแกนนำบุคลากรทางแพทย์ในแต่ละจังหวัด ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สำหรับการวิ่งจะผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 ก.ม. เป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไปและส่งไปเป็นทอดๆ จนถึง สธ. กทม.จะเตรียมพร้อมรับไม้ต่อ ตั้งแต่บริเวณสะพานภูมิพล 1 ที่เชื่อมต่อกับ จ.สมุทรปราการ เพื่อนำขบวนวิ่งไปรวมพลกับสายใต้ บริเวณห้างแม็คโคร สาขานครอินทร์ ก่อนเคลื่อนขบวนสู่สธ. โดยในวันดังกล่าวจะมีกินเนสส์บุ๊กมาร่วมบันทึกสถิติโลกด้วย สำหรับรายได้ที่ได้จากการสั่งซื้อเสื้อหมอชวนวิ่งจะหักค่าใช้จ่าย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน โดยรายได้จากแต่ละจังหวัดจะสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆ</p>
<p>มติชนออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ Prachachat.net กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>โรคไข้วัดข้อยุ่งลาย</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.สุวิธ ธรรมปาโล ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่าในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้บางพื้นที่มีแหล่งน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย และก่อให้เกิดโรคไข้วัดข้อยุ่งลาย สถานการณ์ของโรคไข้วัดข้อยุ่งลายในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 30 ต.ค.61 พบผู้ป่วยโรคไข้วัดข้อยุ่งลาย 538 ราย พบมากที่สุดในจังหวัดสตูล 213 ราย นราธิวาส 192 ราย สงขลา 118 ราย และ จ.ตรัง 15 ราย และ อ.หาดใหญ่ พบผู้ป่วย 89 ราย ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นใช้มาตรการ ใช้มาตรการ “3 เก็บ”</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>รณรงค์วันเอดส์โลก 2561</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้คัดเลือก เต่า ภูคิลปี วารินรักษ์ เป็น พิธีเซนเตอร์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์เชิญชวนคนไทยร่วมกันป้องกันภัยจากโรคเอดส์ ภายใต้แนวคิด “U=U รักษาแล้ว ไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” ทั้งนี้ จะมีการจัดงาน “เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” ในวันที่ 1 ธ.ค.61 ณ ศูนย์การค้าจามจุรีสแควร์ ภายในงานพบกิจกรรมเดินพาเหรดรณรงค์ให้ตระหนักรู้ การแสดงบนเวที และมินิคอนเสิร์ต</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ กรุงเทพมอนิเตอร์</p>	<p><b>มะเร็งจากเมล็ดส้ม</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ปรัชญา คงทวีเลิศ นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มช. รวบรวมเอกสารงานวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับประโยชน์ทางการแพทย์ของมะนาวและส้ม เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในห้องปฏิบัติการ โดยนำสารสกัดจากเมล็ดส้มและ เมล็ดมะกรูด มาบดแล้วฉีดเข้าเครื่องวัดปริมาณของสาร พบว่า เป็นพืชตระกูลเดียวกันที่มีสารมาตรฐานเฮสเพอริดินฯ สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในตับได้ในระดับห้องปฏิบัติการ จึงเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ มีการศึกษาวิจัยที่ได้รายงานในวารสารทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า สารสำคัญจากพืชทั้งสาม สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด ไม่ว่าจะ มะเร็งในลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งตับ ที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสารสกัดจากเมล็ดส้มและมะนาว เป็นสาร จากธรรมชาติที่ใช้บริโภคและเป็นส่วนประกอบของอาหาร มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น</p>	<p><b>โรคปอดบวม</b></p> <p>-เสนอข่าว มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ และมูลนิธิ “เซฟเดอะซิลเดรน” แถลงเนื่องในวันป้องกันโรคปอดบวมโลกว่า แม้โรคปอดบวมเป็นโรคที่ป้องกันได้ แต่ทุกปีมีเด็กทั่วโลกจำนวนมากตายจากโรคนี้นี้ โดยเฉพาะเด็กที่ร่างกายอ่อนแอเนื่องจากขาดสารอาหาร ในปี 2559 มีเด็กมากกว่า 880,000 คน ส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 2 ขวบ เสียชีวิตจากโรคปอดบวม หากยังไม่หาทางแก้ไขภายในปี 2573 เด็กทั่วโลกที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ จะเสียชีวิตจากโรคนี้นี้ถึง 10,800,000 คน ในไนจีเรียและอินเดีย เด็กจะเสียชีวิตจากโรคปอดบวม 1.7 ล้านคน ปากีสถาน 700,000 คน และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 635,000 ราย การให้เด็กได้รับวัคซีน ยาปฏิชีวนะที่มีราคาถูกลง และให้เด็กกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน จะช่วยชีวิตเด็กทั่วโลกได้ถึง 4.1 ล้านคน</p>